

“Crocs” บุกตลาดชุมชนนวัตกรรมแบรนด์ “Reviva”

กระตุ้นยอดขาย ด้วยเทคโนโลยีความนุ่มสบาย

เหมาะกับทุกสรีระ



เมื่อมนุษย์เราทุกคนล้วนอยากมีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมพัฒนาตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ ดังนั้น หลายๆ คนจึงเลือกให้ความสำคัญกับเรื่องใกล้ตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สุขภาพเท้า ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น CROCS ครีอคส์ ผู้นำด้านแบรนด์รองเท้าที่สวมใส่สบาย ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์รองเท้ารุ่นใหม่โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายชายหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ด้วยการชูจุดเด่นของสินค้า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กับความนุ่มสบาย ประสิทธิภาพทำเหมือนการนวดจากนวัตกรรมใหม่ ประกาศศักยภาพแบรนด์รองเท้าชั้นนำ กับการปล่อยสินค้า “Reviva by Crocs” (รีไวว่า บาย ครีอคส์)

มร.ชาจี เทคคายิล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์แบรนด์ครีอคส์ บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด เปิดเผยว่า ทางเราได้เล็งเห็นความสำคัญของการใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้น เราจึงต้องสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคให้มากที่สุดเช่นกัน จึงเลือกนำเสนอรองเท้าแตะรุ่นใหม่ของแบรนด์ “Reviva by Crocs” ได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดผลิตจากวัสดุ Croslite™ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า วัสดุชนิดนี้เป็นวัสดุเฉพาะที่ผลิตภายใต้แบรนด์ระดับโลกอย่าง Crocs เท่านั้น โดยคุณสมบัติของเทคโนโลยีนี้ จะทำให้ผู้สวมใส่ได้รู้สึกถึงความนุ่มเต็มสบายในทุกย่างก้าว เสมือนกับมีการนวดเท้า อย่างเบาๆ จนสัมผัสได้

“คาดว่าจะรองเท้ารุ่นใหม่นี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค เพราะเรามีขายทั้งหน้าร้านและแบบออนไลน์ สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาเดินเล่นช้อปปิ้ง เพื่อเข้าถึงลูกค้าในทุกรูปแบบ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 55% สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้าน Crocs ทุกสาขาทั่วประเทศ, ร้าน Supersports สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.supersports.co.th” คุณชาจี เทคคายิล กล่าวทิ้งท้าย แอน-สิริเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ กล่าวว่า สำหรับใครที่มองหารองเท้าที่ใส่แล้วให้ความรู้สึกนุ่มสบาย และผ่อนคลายจนสัมผัสได้ อยากให้ลอง “Reviva by Crocs” มันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนั้นจริงๆ และการดีไซน์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของบ้านเรามากๆ ทั้งความสปอร์ต คล่องตัว สามารถใส่ได้หลายโอกาสอีกด้วย ที่สำคัญคือ พื้นรองเท้าของ Reviva ทำให้ช่วยกระจายแรงกระแทกได้ดี ใส่แล้วรู้สึกสบายทั้งวันจริงๆ และที่สำคัญคือ มีหลายแบบ หลายสี ใครชอบแบบไหน ก็สามารถเลือกได้เลย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการร่วมสนุกสุดเซอร์ไพรส์ ให้กับเหล่าแฟนคลับของ “แอน-สิริเรียม” มาร่วมเล่นเกมเพื่อชิงของรางวัลจากทางแบรนด์ครีอคส์! เรียกได้ว่าเต็มอิ่มไปด้วยเสียงกรี๊ดและความสนุกสนานกันตลอดทั้ง

กิจกรรม

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันที่ร้าน Crocs ครีอคอสส์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.supersports.co.th